

# SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS





**KICKOFF!**

# SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

## WISDOM for Sustainable Development: Time to Build a Better World & a Brighter Future



8 กันยายน 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดการบรรยายพิเศษ KICKOFF! SUSTAINABLE DEVELOPMENT เรื่อง "WISDOM for Sustainable Development: Time to Build a Better World & a Brighter Future" ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรับชมทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook : NIDA Thailand เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และนักศึกษาพลัดถิ่นทางวิชาการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในสถาบันให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ถูกต้องในการนำไปปฏิบัติของแต่ละส่วนงาน อันจะเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายและก่อให้เกิดพัฒนาสถาบันที่ยั่งยืน

ภายในงาน ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โดยมี ศ.ดร.วิสาขา ภูจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของกรจัดงาน

การจัดบรรยายในครั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาการ วิทยาลัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leaving no one behind) เป็นหลักการขั้นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน การจะทำให้เป้าหมาย SDGs บรรลุผลนั้นจะต้องคำนึงว่า เจาะใจสำคัญคือการคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และเป้าหมายทั้งหมดนั้นจะต้องไปให้ถึงในทุกๆ ประเทศ และในทุกภาคส่วนของสังคม การบรรยายในครั้งนี้เลยได้มีการจัดห้องบรรยายในรูปแบบการบรรยายภาษาอังกฤษ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นนักศึกษาจากประเทศพม่า โดยมี ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เป็นผู้ให้เสียงบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในครั้งนี้ด้วย





# NIDA for SDGs

## การบรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ

The Times Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals (SDGs)

6 กันยายน 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดการบรรยายพิเศษเตรียมความพร้อม 'นิด้า' เพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ The Times Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals (SDGs) ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และรับชมทางออนไลน์ผ่านระบบMicrosoft Teamsเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในสถาบันให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้องในการนำไปปฏิบัติของแต่ละส่วนงานอันจะเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายและก่อให้เกิดพัฒนาสถาบันที่ยั่งยืน

ภายในงาน ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโดยมี รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันทมหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน

การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน SDGs มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษถือเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีในการสร้างเครือข่ายของสถาบันสอดคล้องกับ SDG 17 Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #SDG17





## โครงการสร้างโอกาสทางการค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นโครงการภายใต้โครงการอมสินยุวพัฒน์รักถิ่นโดยความร่วมมือของ  
นิต้าและธนาคารอมสินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกลุ่มชุมชนให้มีระบบการ  
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มชุมชน  
ให้มีความทันสมัย สร้างความแตกต่าง เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทาง  
การตลาด ขยายกลุ่มลูกค้า สร้างการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงาน  
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของภาคีเครือข่าย ระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน  
สถาบันอุดมศึกษา และธนาคารอมสิน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
องค์ความรู้ ระหว่างนักศึกษา และภาคีเครือข่ายของชุมชนตรอกข้าวเม่า นอกจากนี้  
ยังมีการส่งเสริมความรู้ในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้แก่ชาวบ้านในชุมชน  
อีกด้วย



### กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย

1. การกำหนดหลักสูตรและจัดอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบการผลิต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวเม่าหมี่จากเดิมที่มีการโรยหน้าขนมด้วยน้ำตาล  
ที่มีความหวานมากจนเกินไปซึ่งผลต่อสุขภาพปรับเป็นสูตรที่ไม่ต้องโรยหน้า  
ด้วยน้ำตาล
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ของกระดาษคราฟท์  
แบบซีลล็อกที่สามารถย่อยสลายได้ และเพิ่มรายละเอียดรูปแบบข้อมูลอื่น ๆ  
บนบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมความรู้ในการจัดทำบัญชีรายรับ-  
รายจ่ายให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย

### เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง





# โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมของเบเกอร์รี่สาหมักชุมชน Green Pa Pa หมู่บ้านปัฐวิกรณ์



เป็นโครงการภายใต้โครงการอ้อมสินยุวพัฒน์รักถิ่นโดยความร่วมมือของ  
นิต้าและธนาคารอ้อมสินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์เบเกอร์รี่ให้มีความ  
ทันสมัย สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาการ  
การตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่คนรุ่น  
ใหม่ สร้างการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่าง  
กลุ่มองค์กรชุมชน สถาบัน อุดมศึกษา และธนาคารอ้อมสินในการทำงานร่วมกับ  
ภาคีที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสุขภาพให้แก่มหาชิกสูงวัยในการร่วมกิจกรรมทำขนม  
การพัฒนาความรู้ การร่วมจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านสังคมเพื่อผู้สูงวัยและ  
เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษา การนำองค์  
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำงานต่อยอดและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านได้  
ก่อให้เกิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพตัวเองเมื่อออกสู่ตลาดแรงงานอันนำ  
ไปสู่การสร้างความมั่นคงของสังคมจากพื้นฐานความเข้าใจ

## กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย

1. การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เบเกอร์รี่ที่เป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อม พัฒนาการการตลาด การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และ  
โอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  
ทันสมัย
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำให้ผลิตภัณฑ์มีอัตลักษณ์และสร้างคุณค่าและมูลค่า  
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ (Story Product) ส่งเสริมกิจกรรมการขายให้เข้าถึงผู้บริโภคและ  
เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีทั้งการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อการ  
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน
3. การส่งเสริมการจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายของกลุ่มเป้าหมาย

## เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง





# โครงการพัฒนาชุมชนกิตตินิเวศน์ ด้วยผลิตภัณฑ์ เกลือปลาทอดกรอบปรุงรส



เป็นโครงการภายใต้โครงการอมสินยูวพัฒน์รักกันโดยความร่วมมือของนิต้าและธนาคารอมสินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการหลักมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ นั่นก็คือเกลือปลานิลมาช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนกิตตินิเวศน์อย่างยั่งยืน โดยภายในชุมชนชาวบ้านประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิล ที่ผ่านมามีการนำเกลือปลานิลที่เหลือไปขายในราคาเพียงกิโลกรัมละ 20 บาททางทีมงานจึงได้คิดค้นวิธีการนำเกลือปลานิลของชาวบ้านไปเพิ่มมูลค่าตามองค์ความรู้จากสูตรอาหารของอินโดนีเซีย และญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

## กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย

1. การค้นคว้า วางแผนและทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยลดการปล่อยของเสียให้เหลือน้อยที่สุด
2. การคิดค้นกระบวนการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย
3. การจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้สินค้าของชุมชน
4. การฝึกอบรมจัดทำบัญชีต้นทุน บัญชีครัวเรือนให้แก่ชาวบ้านในชุมชน

## เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง



# WISDOM

*for* Sustainable  
Development

---

สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

---



National Institute of Development Administration  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์